

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác đắp trạch chống tràn tuyến đê bồi xã Bách Thuận (Vũ Thu).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tuyến đê tả Hồng Hà II tại cống Tân Lập (Vũ Thu).



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý mạch sủi tại xã Minh Phú (Đông Hưng).

Sáng ngày 12/9, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại huyện Vũ Thư.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đêm ngày 11/9, đê tả Hồng Hà II đoạn K159+550 (khu vực cầu Tân Độ) thuộc xã Tân Lập (Vũ Thư) mực nước lũ ngoài sông lên cao. UBND huyện Vũ Thư đã tiến hành đắp trạch để phòng nước tràn theo phương châm "4 tại chỗ". Quy mô đắp trạch dài khoảng 90m. Lũ lớn đã gây tràn một số tuyến bờ bao, đê bồi. Hiện các địa phương đang khẩn trương tổ chức chống tràn trên một số tuyến đê bồi (bồi Vũ Văn, bồi Bách Thuận) theo phương châm "4 tại chỗ".

Tất cả các sự cố trên, sau khi xử lý xong đã giao lại cho các sở chỉ huy tiến phương, cụm PCTT tiếp tục kiểm tra, theo dõi, kịp thời khắc phục, xử lý khi có tình huống. Hiện tại, hệ thống đê quốc gia vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực tiếp kiểm tra tại cống Tân Lập, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Mực nước trên các sông sẽ xuống chậm trong một vài giờ tới sau đó lên lại trong nửa ngày 12/9, do đó đề nghị UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo các sở chỉ huy tiến phương trên các tuyến đê trực tiếp chỉ đạo công tác tuần tra, canh gác để điều chỉnh ngay, liên tục ngày đêm, kịp thời phát hiện các sự cố để xử lý ngay từ giờ đầu, không để diễn biến phức tạp, khó xử lý dẫn đến vỡ đê. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, canh gác để theo cấp báo động đúng quy định để kịp thời phát hiện tất cả các sự cố để điều chỉnh, trong đó đặc biệt lưu ý sự cố nước lũ có thể tràn qua mặt đê quốc gia ở các khu vực trung và hạ lưu. Do vậy, cần khẩn trương rà soát, bổ sung nhân lực, vật tư, phương tiện đủ để xử lý các sự cố để điều chỉnh và phương án chống tràn nói chung. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

đến K133+500 đê tả Hồng Hà I; xử lý sự cố nước tràn qua đê bồi xã Canh Tân tương ứng K2+700 đến K3 đê hữu Luộc, quy mô đắp trạch dài khoảng 300m; xử lý thấm lậu qua thân đê tại K16+400 đê hữu Luộc, xã Diệp Nông. Đến nay, các sự cố đã được xử lý bảo đảm an toàn theo phương châm "4 tại chỗ".

Cũng trong ngày 12/9, các xã: Kim Trung, Văn Lang và thị trấn Hưng Hà huyện hơn 150 người tiến hành phát quang chân đê tại 2 xã Minh Tân và Độc Lập nhằm kiểm tra các điểm xung yếu để xử lý kịp thời. Tiếp tục kiểm tra tại vùng đê bồi Lưu Xá, xã Canh Tân, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hưng Hà, xã Canh Tân tiếp tục khẩn trương xử lý ngay các sự cố để điều chỉnh, hệ thống thủy lợi còn dang dở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; các sự cố đã xử lý xong cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để xử lý ngay nếu có diễn biến xấu. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hưng Hà và các địa phương, nhất là các xã duyên giang chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng mọi tình huống có thể xảy ra; thường xuyên tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến mưa, lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, các bờ bồi ngoài đê chính đã ngập, huyện cần tiếp tục tập trung bảo vệ đê bồi thuộc các xã: Hồng Minh, Chi Hòa, Tân Lễ và huyện các lực lượng khẩn trương về sinh dân, kiểm tra các hiện tượng nghi vấn về tổ mối, ú chuột, chú ý đến các mạch sủi, giếng khoan, giếng khơi ở các hồ trong đê để kiểm tra, xử lý kịp thời. Đồng thời, các địa phương tổ chức canh gác chặt chẽ các tuyến đê 24/24 giờ, khi phát hiện hiện tượng rò rỉ, thấm lậu, sự cố phải lập tức gia cố, bảo vệ an toàn các tuyến đê.

Huyện Quỳnh Phụ có 679 hộ với 2.308 nhân khẩu sinh sống ở khu ngoài đê; 312 hộ với 537 nhân khẩu sinh sống tại khu chuyển đổi. Trước tình hình mưa, lũ trên báo động III, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các địa phương tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện hỗ trợ di dời người và tài sản về nơi trú ẩn an toàn. Đến ngày 12/9, hầu hết người già, trẻ nhỏ đã được chuyển về các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, trường học... an toàn.

Riêng tại xã Quỳnh Lâm, địa phương được coi là "rốn lũ" của huyện với 4 mặt đê giáp đê, từ khi lũ dâng cao trên các tuyến đê bồi xuất hiện nhiều mạch sủi, mạch sủi dẫn đến đê bồi, bờ bao và thấm lậu qua thân đê. Huyện Hưng Hà đã huy động các lực lượng tập trung xử lý hoàn chỉnh công xã tiêu trạm bơm Minh Tân tại K146+500 đê tả Hồng Hà I; đắp trạch chống tràn qua đê bồi thôn Tân Hòa, xã Tân Lễ tương ứng đoạn từ K133

ngôi tránh trú an toàn. Trong ngày 12/9, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm... cho xã Quỳnh Lâm ứng phó với lũ.

Tính đến 15 giờ ngày 12/9, mái đê sông hữu Hóa vị trí K24+250 - K24+300 tại xã Thụy Việt và đê bồi xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã xử lý xong sự cố sạt trượt và rò rỉ. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ gồm: 200 người, 6 máy múc và 0 tô tãi, hơn 2.000 bao tải, 800 cây bạch đàn và cây tre, hơn 1.100m<sup>3</sup> đất, cát... để khắc phục, cơ bản đã bảo đảm an toàn.

Để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến của lũ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời; thực hiện giải phóng các bãi vật liệu, hàng hóa ở bãi sông gây cản trở thoát lũ; thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản; chủ động các phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu, các công trình đê điều, chống tràn tại các vị trí đê thấp, đê bồi, bờ bao tại các tuyến đê; thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác bảo vệ đê theo cấp báo động; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị, tại mỗi điểm canh đê các địa phương huy động 30 - 40 người thường xuyên túc trực tại hiện trường, phương tiện gồm 1 máy xúc, 2 ô tô tãi, vật liệu, 10 áo phao cứu sinh.

Sau 8 giờ thi công khẩn trương, liên tục, đến 21 giờ ngày 12/9, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) đã hoàn thành khắc phục sự cố rò rỉ nước tại tuyến đê quốc gia qua địa bàn.

Từ trưa ngày 12/9, lực lượng canh gác đê và nhân dân xã Vũ Tiến phát hiện tại vị trí Km171+200 đê tả Hồng Hà II, dưới chân đê phía trong đồng có một khe nước rất nhỏ, nước từ sông chảy qua thân đê vào trong đồng. Vị trí khe nước chảy vào là một cống nhỏ qua đê và trạm bơm đã được xây dựng từ lâu, đã được lấp đi, không sử dụng nhiều năm nay. Ngay khi phát hiện có hiện tượng rò rỉ nước tại tuyến đê này, xã Vũ Tiến báo cáo huyện và khẩn trương tiến hành xử lý sự cố. Xã Vũ Tiến huy động hơn 100 người, khoảng 50 khối cát, hơn 600 bao đất, cát; huyện Vũ Thư hỗ trợ máy móc tiến hành đóng cọc, lập kê, chèn cát bao đất, bao cát tại vị trí của cống qua đê (cũ) phía bên sông Hồng. Thi công khẩn trương, liên tục, đến 21 giờ ngày 12/9, xã Vũ Tiến hoàn thành khắc phục sự cố, bước đầu không còn hiện tượng rò rỉ nước qua thân đê. Đồng thời, tiếp tục tổ chức canh gác, kiểm tra, theo dõi 24/24 giờ, nhất là ban đêm vị trí rò rỉ này để phát hiện, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối tuyến đê.

CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LŨ

(Tiếp theo trang 1)

với tổng trị giá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội huy động cán bộ, hội viên cùng các lực lượng chống lũ, hộ đê; tiêu thụ nông sản, hỗ trợ gia đình hội viên bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Ngày 12/9, Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức trao tặng huyện Vũ Thư 500 áo phao, 300 thùng mì tôm, 100 thùng nước, 50 thùng sữa, 16 thùng bánh mì, lương khô, 50 chăn, 300 gói xúc xích, 450 hộp thị. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn trao tặng các loại thuốc, quần áo trẻ em, bím, khăn ướt, đèn pin. Nguồn lực này được huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Cũng trong ngày 12/9, Tỉnh đoàn huy động 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên về xã Hồng Lý (Vũ Thư) tham gia phòng, chống lũ, hộ đê.

Trong 2 ngày 11 - 12/9, các xã duyên giang huyện Vũ Thư đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực vật tư, phương tiện của các tổ chức, cá nhân để ứng phó với lũ.

Toàn huyện tiếp nhận hơn 200.000 bao bì do Công ty TNHH Bao bì Hương Sen, Công ty Cổ phần Quốc tế Phú Quý Packaging, Công ty TNHH Hải Hùng và nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ, trao tặng để phục vụ công tác coi đê, chống tràn tại các tuyến đê bồi của các xã Vũ Văn, Hồng Lý, Bách Thuận... Công ty Cổ phần Đông Đô Thái Bình ủng hộ hơn 500m<sup>3</sup> cát, hỗ trợ phương tiện vận chuyển cát kịp thời đến các điểm đê xung yếu phục vụ công tác khắc phục, gia cố, chống tràn đê. Ngoài ra, một số đơn vị, cá nhân ủng hộ

nhu yếu phẩm động viên, hỗ trợ lực lượng canh coi đê tại các địa phương, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia ứng cứu, cứu hộ, chống tràn đê bồi.

Mặc dù huyện và các địa phương đều thực hiện phương châm "4 tại chỗ", tuy nhiên, khi lũ dâng, nhiều tình huống, sự cố để điều chỉnh và cần xử lý gấp. Việc sản sàng ủng hộ, hỗ trợ vật tư, phương tiện của các đơn vị, cá nhân góp phần giúp huyện và các địa phương gia cố, bảo vệ an toàn đê, chống tràn thành công các tuyến đê bồi, bảo vệ an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Chiều ngày 12/9, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (cụm công

ngiệp Tân Minh, Vũ Thư) tổ chức trao gần 500 suất quà với tổng trị giá gần 130 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ, người lao động Công ty bị ảnh hưởng của bão số 3 và mưa, lũ.

Mỗi suất quà gồm gạo, mì chính, dầu ăn, hạt nêm. Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết giúp gia đình người lao động với bớt khó khăn sau khi bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, nhất là các gia đình người lao động ở vùng ngoài đê đang gặp rất nhiều khó khăn khi nước lũ lên cao làm ngập lụt nhà cửa, ruộng vườn, phải di dời tạm. Phần quà là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của doanh nghiệp dành cho người lao động gặp khó khăn do thiên tai.

Ngay sau đợt trao quà hỗ trợ này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng sẽ đi thăm hỏi và tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho gia đình người lao động ở các địa phương vùng ngoài đê bị thiệt hại do mưa, lũ.

CÔNG ĐIỆN SỐ 09/CĐ-UBND...

(Tiếp theo trang 1)

kiên quyết không để thiệt hại về tính mạng của người dân với phương châm tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản;

Tổ chức tuần tra, canh gác để điều chỉnh cả ngày, đêm theo cấp báo động III, triển khai ngay việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu theo phương châm "Bốn tại chỗ";

Các sở chỉ huy tiến phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác đê; kiểm tra và chịu trách nhiệm trực tiếp về vật tư, nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị để sẵn sàng xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố để điều chỉnh phát sinh. Nghiêm cấm các lực lượng tham gia công tác phòng, chống lũ, hộ đê bỏ vị trí;

Tiếp tục rà soát, triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn tính mạng người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông (kể cả trong các tuyến đê bồi có nguy cơ mất an toàn), cương quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng người dân).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ, hộ đê theo cấp báo động để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều; trong đó, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê từ cấp III trở lên; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo vận hành khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình đê, kè, cống, công trình xây dựng đang thi công, nhất là nơi ven sông, ven biển và các vị trí xung yếu khác.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương báo cáo, xin ý kiến Cục Đường thủy nội địa để có phương án triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, không để xảy ra sự cố đối với phương tiện giao thông thủy gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, các cầu qua sông, nhất là những tuyến sông đang có lũ lớn.

Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đồng chí Giám đốc: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền để người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai, lũ của các lực lượng chức năng; cương quyết xử lý các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống thiên tai, lũ;

Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 5 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa) lưu thông trên đê cho đến khi có thông báo cho phép lưu thông trở lại.

Giám đốc Sở Y tế: Có kế hoạch ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc bố trí lực lượng y tế sẵn sàng ứng cứu, đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc men và trang thiết bị y tế. Đảm bảo các cơ sở y tế hoạt động liên tục để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sơ cứu và điều trị cho người bị thương, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi có sự cố xảy ra;

Theo dõi và kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ. Phối hợp với các đơn vị khác để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Tuyên truyền và hướng dẫn người dân về các biện pháp vệ sinh cá nhân, xử lý nguồn nước sạch, vệ sinh thực phẩm để phòng, chống bệnh tật.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan khí tượng để biết rõ tình hình diễn biến của mưa, lũ. Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động học tập tại các trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra các kế hoạch sơ tán học sinh, giáo viên và nhân viên khỏi các khu vực nguy hiểm;

Xây dựng kế hoạch dự phòng trong trường hợp mưa, lũ kéo dài, ảnh hưởng đến lịch học. Có thể sắp xếp các phương án học bổ sung hoặc trực tuyến sau khi tình hình ổn định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Nhân Công điện này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Hưng



Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại hộ kinh doanh Vũ Văn Chiến, xã Đông Quang (Đông Hưng).

Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày mưa, lũ và dịp tết Trung thu, sáng ngày 12/9, đoàn kiểm tra liên ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý thị trường, Công an, Y tế huyện Đông Hưng tổ chức kiểm tra kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Đoàn đã kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh kẹo tại Công ty TNHH Bánh kẹo đặc sản Thiên Đức (xã Nguyễn Xá) và hộ kinh doanh Vũ Văn Chiến (xã Đông Quang). Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, các thủ tục hành chính liên quan đến an toàn lao động, quy trình sản xuất tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng nhận đào tạo, tập huấn an toàn thực phẩm của người lao động, nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, sản phẩm... Qua kiểm tra, các doanh nghiệp, thương nhân có bản đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tuy nhiên, để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn kiểm tra nhắc nhở, khuyến cáo doanh nghiệp, thương nhân cần chú trọng hơn nữa việc kiểm soát môi trường sản xuất, quy trình đóng gói và bảo quản hàng hóa.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Đông Hưng sẽ tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 300 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

KHẮC QUẢN